

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ สวท.	<p><b>ความปลอดภัยรถพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล และความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ ติดตั้งระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการจราจร กรมการขนส่งทางบก ในการควบคุมความเร็วแบบ Real Time ติดตั้งกล้อง CCTV ในรถพยาบาล เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถ และอาการของผู้ป่วย ช่วยเตรียมการรักษาแบบทันที่ พร้อมทั้งทำประกันภัยรถพยาบาลประเภท 1 กรณีเกิดอุบัติเหตุให้มีการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน ขณะนี้มีรถพยาบาลในสังกัดติดตั้ง GPS แล้ว 879 คัน จะเร่งดำเนินการทั้งหมด ในส่วนพนักงานขับรถพยาบาล ให้เข้าอบรมเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทุกคน ก่อนปฏิบัติหน้าที่จะมีการตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง มีการตรวจสอบหาสารเสพติดปีละ 2 ครั้ง ทดสอบสุขภาพจิตปีละ 1 ครั้ง กรณีส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลที่มีระยะทางเกิน 400 กิโลเมตร ต้องมีคนขับ 2 คน จำกัดความเร็วรถ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และถือปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย (Safety Driving) ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน</p>
สยามรัฐ  คมชัดลึก	<p><b>กรณีไลฟ์ฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พบการ live ฆ่าตัวตายมากขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ราย หากมีผู้ติดตามจำนวนมาก ย่อมส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบ หรือซ้ำทำให้เกิดการฆ่าตัวตายตาม โดยเฉพาะกับผู้ที่มีสภาพจิตใจเปราะบางอยู่แล้ว หรืออาจเคยคิดอยากตาย และหากเป็นเด็กและเยาวชนอาจเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ง่าย หากได้รับการตอบรับจากผู้ชมจำนวนมาก ยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบง่ายขึ้น ต้องอย่าแชร์ต่อ ไม่ติดตามถ่ายทอดสดจนจบ เพราะอาจกระทบจิตใจ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และ ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ตอนนี้มีกรถ่ายทอดความรุนแรงผ่านสื่อโซเชียลมากขึ้น ถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง กสทช.ควรเข้ามาหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง อาจจะเริ่มต้นด้วยการขอความร่วมมือ แต่หากไม่ได้ต้องออกกฎหมายมาควบคุม ทุกคนไม่ควรแชร์ภาพความรุนแรงที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เพราะไม่เกิดประโยชน์ และจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือการทำซ้ำความรุนแรงนั้น</p> <p>นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กสทช. กล่าวว่า กสทช.ไม่สามารถปิดกั้นหรือบล็อกการให้บริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศได้ ทำได้เพียงประสานว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาหรือภาพไม่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ให้บริการดำเนินการต่อไป กรณีของการไลฟ์ไม่สามารถป้องกันหรือบล็อกได้ ซึ่งทั่วโลกก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกันหมด</p>
กรมประชาสัมพันธ์ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>แอปฯ “สบายใจ” ป้องกันคิดสั้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ข้อมูลในช่วง 2-3 ปีนี้ ประเทศไทยมีคนฆ่าตัวตายปีละ 3,900 - 4,200 คน องค์การอนามัยโลกรายงานในปี 2559 มีผู้ฆ่าตัวตายทั่วโลก ปีละกว่า 800,000 คน คาดว่าในปี 2563 จะมีคนฆ่าตัวตายสูงขึ้น 1.5 ล้านคน กรมสุขภาพจิตได้วางระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน สบายใจ (sabai jai) เพื่อให้ประชาชนใช้ตรวจสอบสภาพจิตใจ ความเสี่ยงต่อการคิดสั้นฆ่าตัวตายของตัวเองและคนใกล้ชิด ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เฉพาะในระบบแอนดรอยด์ หลังใช้มา 7 เดือน มีประชาชนเข้ามาใช้งานกว่า 1,000 คน</p>
มติชน	<p><b>จับคลินิกทำแท้งเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี กรม สบส. ตรวจค้นคลินิกเวชกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง ThaiPBS</p>	<p>2 แห่ง หลังได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบทำแท้งให้หญิงสาววัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ แห่งแรกชื่อหมู่บ้าน การแพทย์ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค มีนางสายหยุด ฤทธิ์สำเร็จ อายุ 47 ปี และ น.ส.เตือนใจ พรหมเจดีย์ อายุ 48 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของหน้าคลินิก พบยาเม็ดที่ใช้ในการทำแท้งไม่ทราบชื่อ ทั้งแบบชนิดกินและสอด และเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจครรภ์อีกหลายรายการ แห่งที่ 2 ชื่อ "สะแกงามคลินิกเวชกรรม" เขตบางขุนเทียน มีนายณัฐวัสส์ ดวงดี อายุ 54 ปี เป็นผู้ดูแล พบยาขับเลือดไซโตเทคนิดสอด และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจครรภ์ นายณัฐวัสส์รับสารภาพว่าสั่งซื้อยาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ขายยาเฉพาะทาง ในราคา 5,500 บาท นำมาขายต่อในราคา 6,000 บาท ก่อนจำหน่ายยาจะทำอัลตราซาวด์ก่อน หากอายุครรภ์เกิน 6 เดือน จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามปกติ</p>
<p>มติชน แนวหน้า</p>	<p><b>ผล DNA อสุจิแช่แข็ง</b> -เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ขอนแก่น แฉผลตรวจดีเอ็นเออสุจิ 6 หลอด ว่า เป็นของมนุษย์ 2 คน คนละ 3 หลอด หากมีบุคคลที่สงสัยว่าเป็นเจ้าของสามารถเจาะเลือดตรวจเทียบดีเอ็นเอได้ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของชาวต่างชาติ ในทางการแพทย์มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และส่งข้อมูลหลักฐานที่ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรม สบส. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน</p>	<p><b>โฆษณารีเทนเนอร์เลื่อน</b> -เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณี "จ๊ะ อาร์สยาม" โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เข้าข่ายโฆษณาให้กับแล็บทำรีเทนเนอร์แห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี ว่า รีเทนเนอร์จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป การผลิตต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับ ออย.ก่อน จากการตรวจสอบข้อมูลร้านดังกล่าว พบว่ามีการยื่นจดในการผลิต "ฟันปลอม" เพียงอย่างเดียว ไม่ครอบคลุมถึงรีเทนเนอร์ ดังนั้นต้องดูข้อเท็จจริงว่าจะเอาผิดร้านได้หรือไม่ ส่วนจะเข้าข่ายโฆษณาหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดที่โพสต์ก่อน ด้าน นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ต้องดูว่าสถานที่นั้นเป็นแล็บถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง จะอยู่ในอำนาจของสคบ.ที่จะดำเนินการเอาผิดหรือเรียกตัวจ๊ะ อาร์สยาม มาให้ข้อมูล ส่วน สบส. จะดูเรื่องของสถานพยาบาลเป็นหลักว่ายินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือไม่ ถ้ายินยอมถือว่าผิด แต่ไม่มีอำนาจในการเรียกตัว จ๊ะ อาร์สยาม มาให้ข้อมูลแต่อย่างใด</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>เตือนระวังพิษสุนัขบ้า</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถึง 2 คน และอีก 1 คนยังอยู่ในอาการโคม่า สอดคล้องกับที่เคยรายงานไปแล้วว่า มีการตรวจเชื้อจากหัวสุนัขทั่วประเทศและพบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าร้อยละ 10 บางพื้นที่พบสูงถึงร้อยละ 30 บางพื้นที่ร้อยละ 50 ปัจจุบันมีพื้นที่สีแดงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 40 กว่าจังหวัด ซึ่งต้องดูว่า สธ. และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการอย่างไรบ้าง ปัญหาคือ ประชาชนคิดว่าไทยสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว จึงเข้าใจว่าไม่มีโรคดังกล่าวอยู่ในประเทศ เมื่อถูกสุนัขกัดจึงไม่ไปฉีดวัคซีน และมองว่าการควบคุมโรคไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ไม่ยอมทำหมันสุนัข ไม่พาไปฉีดวัคซีน ผลักให้เป็นภาระของภาครัฐอย่างเดียว</p>
<p>เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p><b>สธ.หนุนกินไข่-ตีมนมจืด</b> -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย คำแนะนำในการกินไข่คือ เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุกวันละครึ่งถึง 1 ฟอง เด็กอายุ 7 เดือนขึ้นไปกินไข่ต้มสุกวันละครึ่งถึง 1 ฟอง และเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไปถึงวัยสูงอายุกินไข่ต้มสุกได้วันละฟอง แต่หากเป็นผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กินไข่ได้ 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงอาจเสี่ยงการกินไข่แดงในบางมื้อ นอกจากนี้ ควรตีมนมเป็นประจำ โดยเฉพาะนมจืดเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีที่มีแคลเซียมในปริมาณสูง ช่วยการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กด้านความสูง แนะนำให้ตีมนมจืดวันละ 1-2 แก้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<b>เครื่องเทอโมตรอน</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลเก่าและคลาดเคลื่อน ว่ารพ.จุฬารัตน์มีเครื่องเทอโมตรอนรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิด ทุกระยะ ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง เครื่องดังกล่าวต้องทำการรักษา ร่วมกับวิธีอื่น ๆ ทั้งการฉายแสง การให้เคมีบำบัด ส่วนที่ระบุว่า รพ.จุฬารัตน์นำเข้าเครื่องนี้ก็ไม่จริง เพราะรพ.เช่าเครื่องมาจากที่ และกำลังพิจารณาประโยชน์และคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยว่าจะเช่าเครื่องต่อหรือไม่
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<b>รพ.ระยองทำฉลากยารูปภาพช่วยให้กินยาถูกต้อง</b> -เสนอบทความ ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. กล่าวว่า กลุ่มเภสัชกร รพ.ระยอง ได้คิดค้นฉลากยาแบบใหม่ ด้วยการใช้อุปกรณ์รูปภาพเพื่อบอกการกินยา ช่วยคนแก่กินยาถูกต้องเพิ่มขึ้น 91% หลังพบปัญหาคนใช้อ่านหนังสือไม่ออก ใช้งานได้เป็น ทำให้อาหารเหลือ ช่วยลดปัญหาการใช้ยาในผู้สูงอายุที่สายตาพร่า มัวหรืออ่านหนังสือไม่ได้ สามารถเข้าใจและอ่านฉลากยาเองได้อย่างถูกต้องจากภาพหรือสัญลักษณ์ โดยทีมงานผู้พัฒนาจะขยายผลให้แก่รพ.อื่นที่สนใจ และขยายผลไปที่ยากลุ่มอื่นที่ผู้สูงอายุมีปัญหาการใช้ยาที่บ้านต่อไป
มติชน	<b>ตรวจน้ำเสียบ่อขยะ จ.นครศรีธรรมราช</b> -เสนอข่าว นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตรวจสอบพื้นที่บริเวณกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลังมีการร้องเรียนลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สาธารณะ พบแนวคันดินมีความแข็งแรงและปลอดภัย ขณะที่พื้นที่บ่อขยะแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนบ่อขยะ โซนบ่อบำบัด และโซนที่ถูกร้องเรียนการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สาธารณะ โดยจุดที่มีการร้องเรียนพบน้ำเสียไหลออกมาจากท่อระบายน้ำแต่มีปริมาณน้อย หากเทียบกับช่วงภาวะน้ำท่วม
เดลินิวส์	<b>พัฒนารังสีวินิจฉัยไต</b> -เสนอข่าว นางอังคณาท์ อังกรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์ไอโซโทปรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดเผยว่าได้พัฒนารังสีใหม่ "เทคนิเซียม-99 เอ็ม อีซี" ใช้ตรวจไต ทดแทนเภสัชรังสีเดิม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยลง ลดผลกระทบต่อตับและสะดวกในการเตรียมสาร ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับสารตัวเก่า ปัจจุบันได้เริ่มผลิตและให้บริการแก่โรงพยาบาลแล้ว
แนวหน้า	<b>สาวพิการขอความช่วยเหลือ</b> -เสนอข่าว ที่ จ.อ่างทอง นางสาวฝน ปัญญาดี ขอความช่วยเหลือ น.ส.กนกกาญจน์ มั่นคง ลูกสาวที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วงเฉี่ยวชนขณะขี่จักรยานยนต์ จนพิการทางสมองต้องนอนให้อาหารทางสายยาง อาศัยอยู่กัน 2 คน ครอบครัวยากไร้ได้
สยามรัฐ สกู๊ปพิเศษ	<b>อาหารปลอดภัยปฏิชีวนะ</b> -เสนอบทความ ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้รณรงค์การตระหนักรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งในคนและปศุสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ที่อยู่ในวงการปศุสัตว์ตื่นตัวกับการใช้ยาอย่างระมัดระวัง โดยประเทศไทย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สร. ตั้งเป้าหมายลดการใช้ยาปฏิชีวนะของคนไทยให้เหลือไม่เกินร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคปศุสัตว์ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยในปี 2560 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน" ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ "ปศุสัตว์ OK" เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ทั้งระบบ โดยสินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์นี้จะมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดภัยสารตกค้าง
มติชน	<b>วิธีลดอาการหงุดหงิด</b> -เสนอข่าว นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ แนะนำการสำรวจว่ามีอาการหงุดหงิดง่ายจาก 3 อาการหลัก คือ เหนื่อยง่ายขึ้น นอนหลับไม่ดี ไม่มีสมาธิ และสามารถลดอาการหงุดหงิดโดย 1. จำกัดเวลา อย่าใช้ชีวิตกลางแดดแรงนาน ๆ 2.อย่าออกกำลังกายหนักขณะออกกำลังกาย 3.ยึดหลักไม่เที่ยง ถือสติเป็นที่ตั้ง 4.สังเกตยาประจำตัวโดยเฉพาะยาขับปัสสาวะ 5.อย่าใช้ชีวิตรีบ 6.จิบน้ำ 7.อยู่ในห้องแอร์ 8.ใช้ความสุขุม 9.ออกกำลังกายสมองและหัวใจ ด้วยการเล่นกีฬา ฟังเพลง และให้ตีควร์ฝึกปฏิบัติจิตใจหรือสมาธิ

